

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, UBND huyện tổ chức cuộc họp trực báo tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 do đồng chí Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQ huyện, Ban Tuyên giáo, lãnh đạo các phòng, ban, các Hội Đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND các xã và một số cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017, các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự cuộc họp. Đồng chí Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Trong tháng 10, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của UBND huyện cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm của người dân đạt được nhiều kết quả; dịch bệnh gia súc gia cầm không xảy ra. Giá cả thị trường bình ổn. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi và đều khắp các xã. Chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được tăng cường; công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân được thực hiện tốt. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số mặt nhất định: Do diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là trong mùa mưa nên một số loại cây trồng tăng trưởng chậm; tình hình xuất khẩu lao động đạt thấp; tình trạng học sinh không ra lớp vẫn còn; một số công trình trên địa bàn huyện thi công chậm so với quy định; một số địa phương chưa tích cực đẩy mạnh công tác thu ngân sách; việc thu tiền rác thải tại một số xã đạt thấp...

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017:

1. Về lĩnh vực Kinh tế:

a. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tổng kết công tác sản xuất nông lâm nghiệp năm 2017 và triển khai chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018.

Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch có văn bản hướng dẫn UBND các xã quyết toán nguồn cấp bù thủy lợi phí theo đúng quy định (ưu tiên vấn đề dẫn thủy, nạo vét, sửa chữa kênh mương). UBND xã nào không nghiêm túc thực hiện tham mưu UBND huyện có biện pháp xử lý.

Đôn đốc UBND các xã khẩn trương thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa năm 2017 cũng như khẩn trương gửi phương án chuyển đổi

cây trồng năm 2018 về huyện tổng hợp gửi tỉnh. Tăng cường kiểm tra rà soát phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại các xã, kịp thời tham mưu công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có mưa bão xảy ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, không để bùng phát, lây lan diện rộng nhất là đàn trâu đực giống được hỗ trợ trong thời gian qua.

b. Tài nguyên - Môi trường huyện: Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện theo nội dung công văn số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Kiểm tra, theo dõi việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền tại Trung tâm Cụm xã Long Môn. Thẩm định các kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án. Kiểm tra môi trường, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

c. Ban QL Rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm: Tổ chức tuần tra, truy quét bảo vệ rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân xâm hại rừng phòng hộ. Phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ khai thác lâm sản trái phép ở Long Môn, Thanh An, Long Sơn. Đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân ý thức bảo vệ, quản lý rừng, nghiêm cấm việc phá rừng phòng hộ làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép.

d. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tiếp tục kiểm tra đôn đốc tiến độ xây dựng chuồng trâu thuộc dự án Trâu. Giải ngân vốn cho các hộ đã xây dựng xong. Cung cấp Trâu đực giống. Phối hợp với công ty cổ phần điện, UBND các xã kiểm tra, xử lý dứt điểm một số điểm có nguy cơ mất an toàn về điện, nhất là trong mùa mưa bão.

e. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Hướng dẫn UBND các xã đẩy mạnh việc thu thuế trên địa bàn đạt chỉ tiêu huyện giao.

Phối hợp với phòng VH TT, Chi Cục thuế huyện tham mưu UBND huyện đưa ra những giải pháp cụ thể để làm việc với Công ty du lịch sinh thái Thác trắng – Đồng Càn trong thời gian tới.

f. Ban QLDA ĐTXD huyện: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án chuẩn bị đầu tư.

g. Chi cục Thống kê huyện: Tham mưu UBND huyện kiểm tra lại số liệu đàn trâu của xã Thanh An; Tổ chức lớp tập huấn đánh giá tiêu chí thu nhập cho UBND các xã và thành phần liên quan.

2. Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội:

a. Văn hóa - Thông tin: Phối hợp với UBND các xã phát động phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hướng dẫn UBND các xã chỉ đạo các khu dân cư trong quá trình tổ chức ngày Đại hội khu dân cư cần tập trung phần lễ nhằm tổ chức ngày hội tiết kiệm có ý nghĩa. Tổ chức kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các điểm cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn huyện vi phạm giờ giấc quy định.

Hướng dẫn UBND các xã khi xét gia đình văn hóa tiêu biểu cần đủ 3 tiêu chí : gia đình Văn hóa + kinh doanh sản xuất giỏi + chấp hành tốt pháp luật.

c. Y tế: Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là vào mùa mưa và thời gian tổ chức Đại hội

KDC ở các xã. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khám sức khỏe tuyến chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Tập huấn các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và chế biến thực phẩm.

d. LĐ-TB&XH:

Làm việc với các đồng chí nguyên là Lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng và cán bộ phụ trách mảng chính sách để giải quyết đơn của ông Đinh Miền Tây. UBND xã Thanh An xem xét xác nhận liệt sĩ Đinh Miêu có phải là con độc nhất hay không.

Thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội hàng tháng kịp thời, đúng đối tượng. Kiểm tra, giám sát công tác người có công, công tác vay vốn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Đôn đốc UBND các xã khẩn trương hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017 đúng quy định về thời gian và biểu mẫu.

e. Giáo dục - Đào tạo:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn. Tổ chức tốt các Hội thi cấp huyện và tham gia cấp tỉnh trong năm học 2017 - 2018. Cập nhật số liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ vào hệ thống quản lý của Bộ. Mở lớp phổ cập giáo dục, trung học cơ sở cho học sinh từ 15 - 18 tuổi chưa có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tổ chức hội nghị nâng chất lượng dạy và học, triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kém.

Làm việc với các trường, phân tích cụ thể từng trường hợp học sinh không ra lớp để có giải pháp xử lý.

f. Phòng Dân tộc: Tuyên truyền, vận động thực hiện kế hoạch giảm thiểu tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thống kê công tác dân tộc. Khẩn trương triển khai và thực hiện kế hoạch hỗ trợ theo Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017.

3. Nội chính:

3.1. Thanh Tra: Duy trì công tác tiếp công dân định kỳ, giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng pháp luật. Thanh tra việc thu, chi, quản lý và sử dụng ngân sách và thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên tại 02 Trường THCS Thanh An và Trường THCS Long Sơn. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai tại UBND xã Long Sơn và UBND xã Long Mai. Triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

3.2. Phòng Nội vụ: Báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính năm 2017; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tôn giáo

3.3. An ninh - Quốc phòng: Tăng cường tuần tra, triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc và tình trạng số đề, kiểm chế tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Duy trì

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tham mưu cho UBND huyện văn bản chấm điểm về an ninh trật tự ở các xã.

4. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã:

Tổ chức việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2017 và xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện năm 2018. Đồng thời chuẩn bị các nội dung liên quan cho kỳ họp HĐND cuối năm 2017, hoàn thành và báo cáo về Văn phòng trước ngày 01/11/2017.

Các cơ quan, ban ngành, UBND các xã được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng triển khai thực hiện nguồn vốn 30a năm 2017, nguồn vốn duy tu bảo dưỡng, Chương trình 135, Nông thôn mới và các nguồn vốn khác đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn theo quy định. Riêng nguồn vốn hỗ trợ PTSX 30a năm 2017 các xã xây dựng phương án sẵn khi nào có hướng dẫn của tỉnh thì triển khai, riêng vấn đề xây dựng và thực hiện mô hình hỗ trợ PTSX xã nào có nhu cầu khẩn trương xây dựng phương án gửi về huyện thẩm định.

Các xã gửi phương án chuyển đổi cây trồng năm 2018 về phòng Nông nghiệp huyện tổng hợp để gửi tỉnh.

UBND hai xã Long Sơn, Thanh An đẩy mạnh công tác thu tiền rác thải.

UBND hai xã Long Môn, Thanh An đẩy mạnh việc thu thuế đạt chỉ tiêu huyện giao.

Các xã nghiêm túc triển khai phương án PCTT, tìm kiếm cứu nạn năm 2017, kịp thời tham mưu cho Ban CHPCTT huyện khi có mưa bão xảy ra.

Phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá, thẩm định các tiêu chí nông thôn mới của xã. Thực hiện thu hồi hỗ trợ đối với các trường hợp đã nhận được hỗ trợ từ nguồn phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a, 135 và một số chương trình khác nhưng không thực hiện theo đúng cam kết.

Xã Long Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các đối tượng vi phạm tảo hôn cần thực hiện xử lý hành chính đối với các đối tượng, gia đình, người có liên quan đến sai phạm trong việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tránh tình trạng nê nang, né tránh.


UBND các xã đẩy nhanh việc điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017, tổng hợp báo cáo UBND huyện theo đúng thời gian quy định. Riêng xã Thanh An khẩn trương thực hiện việc điều tra rà soát hộ nghèo đảm bảo thời gian, nội dung, chỉ tiêu theo quy định.

Văn phòng HĐND - UBND thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện đến các phòng, ban của huyện và UBND các xã biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. HU, HĐND;
- CT, các PCT;
- UBNDTTQVN huyện, các Hội đoàn thể;
- CA, QS; Các phòng ban;
- Chỉ cục Thống kê huyện;
- UBND các xã;
- CVP, PVP;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
BAN VĂN PHÒNG



Đương Thị Ngọc Hoa